



ประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ตามที่ได้มีประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา โดยรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ และได้ดำเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้สมัครนั้นด้วย คือ

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกำหนด
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

กำหนด

๔. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบ ได้รับการอนุมัติให้จบหลังวันที่ปิดรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้สอบขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรไว้ได้ ก็จะไม่มีความสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี ในลำดับที่ ๑ มารายงานตัวและเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการกรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันรายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น และให้นำหลักฐานใบรับรองแพทย์ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ มายื่นต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช)

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี
แนบท้ายประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล			หมายเหตุ
๑	๑๐๐๑	นางสาว	สุภักดิ์	ประเสริฐดี	
๒	๑๐๐๒	นางสาว	วิลาสินี	คงสังข์	
๓	๑๐๐๓	นางสาว	วริสา	ทองชุนิตย์	
๔	๑๐๑๔	นางสาว	ปาริชาติ	สายเสนา	
๕	๑๐๐๖	นางสาว	เนตรชนก	วงศ์หงส์	
๖	๑๐๑๘	นางสาว	จันทร์จิรา	ตาใจ	